

**SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA  
TRƯỜNG TIỂU HỌC FRANCIS SCOTT KEY  
2230 SOUTH 8<sup>TH</sup> STREET  
PHILADELPHIA, PA 19148**

**DIỆN THOẠI: (215) 952-6216**

**FAX (215) 952-8505**

Tháng 8 Năm 2013

Kính Gởi Quý Phụ Huynh và Giám Hộ:

Tôi lấy làm hân hạnh và phần khởi xin tự giới thiệu tôi là hiệu trưởng mới của Trường Tiểu Học Francis Scott Key niên học 2013-2014. Tôi có hơn mười lăm năm kinh nghiệm giảng dạy từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 mà phần lớn sự nghiệp của tôi tập trung vào việc giáo dục song ngữ và ESOL cùng với phát triển trẻ thơ. Kinh nghiệm lãnh đạo gần đây nhất của tôi trong 3 năm qua là hiệu trưởng Trường Tiểu Học Morrison, một trường tiểu học dạy từ Mẫu Giáo đến lớp 8 ở phía Bắc Philly. Trước khi giữ chức vụ hiệu trưởng ở thành phố Philadelphia, tôi làm việc trong Bộ Phận Đa Ngôn Ngữ tại văn phòng trung ương của Sở Giáo Dục sau khi đã trải qua 11 năm phục vụ trong hệ thống giáo dục ở bang Texas. Tôi lấy làm phần khởi mang kỹ năng của mình để lãnh đạo trường của con em quý vị cũng như hợp tác cùng quý vị trong sự nghiệp giáo dục nhằm đảm bảo đưa đến sự thành công cho con em quý vị.

Cùng với nhân viên của chúng tôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tiếp tục truyền thống thành công tại Trường Key bằng cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, học sinh, nhân viên và các cộng đồng. Chúng tôi sẽ tập trung vào các sáng kiến giáo dục nhân cách, kỹ năng thế kỷ 21, bồi dưỡng một môi trường an toàn và nuôi dưỡng cho trẻ em, sử dụng dữ liệu để hướng dẫn việc giảng dạy, thực hiện phương pháp giảng dạy hiệu quả và đồng nhất để hỗ trợ cho việc đạt được các Tiêu Chuẩn Chung Của Tiểu Bang, và mang lại những cơ hội phong phú, thú vị và đầy thử thách cho tất cả học sinh.

Tôi tiên đoán sẽ đạt được một năm học thành công khi tôi và nhóm của tôi hỗ trợ sự phát triển học tập, xã hội và tình cảm của con em quý vị tại Trường Tiểu Học Francis Scott Key.

Trong suốt năm học, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ làm việc với nhau để mang lại cơ hội tốt nhất cho học sinh Trường Key trong việc chuẩn bị cho các em là những công dân thế giới sẵn sàng đương đầu với những thách thức của thế kỷ 21 dựa trên một nền tảng vững chắc tại trường của chúng tôi. Là hiệu trưởng, tôi luôn mở rộng cửa và hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị. Xin vui lòng ghé thăm trường hoặc gọi lấy hẹn để chúng ta có thể trao đổi về bất kỳ mối quan tâm, đề nghị hoặc ý tưởng nào nhằm giúp cho năm nay trở thành năm học tốt nhất!

Để nhắc nhở, ngày khai giảng năm học cho học sinh từ lớp 1-6 là vào thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013. Ngày đầu tiên cho học sinh mẫu giáo là thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013. Tôi mong muốn được làm việc với quý vị và con em quý vị.

Trân Trọng Kính Chào,

*Cô Stephanie Stover*